

วันที่ ๕

เดือน

พ.ศ.

๕๗

๑๓

๑๓



## กรมพัฒนาที่ดินเร่งผลักดัน โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (4)

กรมพัฒนาที่ดิน จะดำเนินการประสานข้อมูลเชิงพื้นที่ไปที่จังหวัดโดยตรง และเป็นผู้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ โดยมุ่งเน้นการรายงานสถานการณ์ที่แท้จริงตามสภาพภูมิประเทศ โดยใช้ระบบสารสนเทศช่วยอธิบายความเปลี่ยนแปลงในทุกไตรมาส ซึ่งเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 4 ครั้ง ในรอบปี พื้นที่ตัวแทน 6 พื้นที่ต้นแบบ จะสามารถเห็นถึงพัฒนาการของการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยจังหวัดจะได้ประโยชน์ในการดำเนินยุทธศาสตร์ของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโครงการ Green Agriculture City ซึ่งถูกตัดความซ้ำซ้อนจากโครงการอื่นอย่างเด่นชัด โดยกรมพัฒนาที่ดินจะเป็นผู้กระชับข้อมูลให้มีความทันสมัยในรูปแบบ digital บน website ของจังหวัดและกระทรวงเกษตรฯ

จากหลักคิดเบื้องต้นในเรื่องเมืองเกษตรสีเขียว การที่หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรฯ เสนอร่างแผนงบประมาณ ทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดินจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพื้นที่ต้นน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน และพื้นที่กลางน้ำด้าน

Footprint ของวัสดุปรับปรุงดิน จากแนวคิดเดิมที่วางไว้จะทำให้ทุกหน่วยงานพยายามจะขับเคลื่อนให้ไปในทิศทางเดียวกัน แต่ประเด็นหลักคือ จะเริ่มกันอย่างไร และจะเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อมิให้เกิดการซ้ำซ้อน และต่างกรมต่างทำต่างหลากหลายแนวคิด

ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดินมีแนวทางโดยใช้พื้นที่เป็นเครื่องมือยึดโยงให้ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรฯ สามารถนำเอาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเบื้องต้นที่ดำเนินเข้ามาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในภาพรวม เริ่มจากข้อมูลภาพถ่ายดาวดิน น้ำ ป่าไม้ การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร พื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร พื้นที่หมอกควัน ภัยข้ามแดน พื้นที่ดินที่มีปัญหา พื้นที่ที่อาจปนเปื้อนสารเคมีหรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโลหะหนัก ทั้งจากการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจำเป็นต้องใช้แผนที่ผังเมืองของทั้ง 6 จังหวัด พิจารณาควบคู่ไปพร้อมกับแผนพัฒนาจังหวัด การดำเนินการดังกล่าวต้องทำไปพร้อมกับวิธีคิดป้ายสัญลักษณ์พื้นที่สีเขียว 1-5 คล้ายติดฉลากพลังงานประหยัดไฟฟ้าในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟเบอร์ 5 มีการถ่วงน้ำหนักให้คะแนนในแต่ละหน่วยงานและต้องตั้งทีมงานให้มีความเป็นเอกภาพ โดยเริ่มจากงานภายใน กรมพัฒนาที่ดินก่อนแล้วค่อยแผ่แนวคิดเชื่อมโยง ไปในทุกหน่วยงาน หากทุกหน่วยงานมีทิศทางเดียวกัน และค่อยเริ่มไปพร้อมกัน จะทำให้งานสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น